



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยประสบวิกฤตมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ มีค่าเกินมาตรฐานทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัญหาฝุ่นละอองมีแหล่งกำเนิดจากหลายทาง เช่น การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และการเผาในที่โล่ง ก็เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับกระแสโลหิต และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง

ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงขอให้ประชาชนงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการเพิ่มของฝุ่นละออง เช่น การเผาในที่โล่ง การเผาขยะมูลฝอยและเศษวัสดุต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณฝุ่นละออง ก่อให้เกิดเหตุรำรานุกระทบต่อสุขภาพอนามัยแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และถือเป็นการผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(นายพินิจ โพธิ์ชะอุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง กำหนดเขตควบคุม เขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})

ด้วยในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบกับปัญหาไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัย ในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้หมอกควัน และค่าฝุ่นละอองมีความเข้มข้นมากขึ้นยังเกิดจากการประกอบกิจกรรมของเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ อาทิ การเผาอ้อย ฟางข้าว ชังข้าวโพด หญ้า ขยะ และวัชพืชในที่ทำกินของเกษตรกร เป็นต้น

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา จึงกำหนดเขตควบคุม เขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติดังนี้

๑. ในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบไฟไหม้ป่าในบริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น หากไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๔๔๑๑ ต่อ ๓๕๐ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๐-๐๗๙๑ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๑-๑๑๒๕ สถานีควบคุมไฟป่าทับลาน โทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๑๙๖๖-๐๕๓๖ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๗๕๖๘-๕๗๒๓ และสถานีควบคุมไฟป่าวังน้ำเขียว โทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๗๕๕๕-๗๕๓๖

๒. การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ผู้กระทำความผิดมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ ผู้ใดกระทำให้เกิดไฟไหม้ แก้วตฤใดๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท

๓. พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ โดยห้ามให้ราษฎรเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาขยะ การเผาหญ้า การเผาพื้นที่ริมทาง ฯลฯ หากพบเห็นกรณีการเผาดังกล่าว ให้รีบแจ้งหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ ทางสายด่วนหมายเลข ๑๙๙ พร้อมทั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือสายด่วนหมายเลข ๑๙๑ เพื่อแจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่สอบสวน ณ จุดเกิดเหตุ และหาสาเหตุการเผาทุกกรณี รวมทั้งเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ไปสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด

๔. โรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองของโรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ และการก่อสร้างทางหลวงที่ก่อให้เกิดฝุ่นและควันเป็นจำนวนมาก ต้องเป็นไปตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะของงาน (TOR) และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

๕. ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนผู้ใช้รถยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล ให้ความร่วมมือในการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์

๖. ให้เข้มงวดการตรวจจับยานพาหนะควันดำ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งยานพาหนะส่วนบุคคล, ยานพาหนะสาธารณะ และห้ามนำยานพาหนะควันดำที่เกินค่ามาตรฐานมาใช้งาน บนถนน, ตลอดจนกวาดล้างยานพาหนะที่จอดอยู่ในเขตชุมชน, ตลาด ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอด,

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสยาม สิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๖/๒๕๖๗

ด้วยรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวไทย จึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน และขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งให้กับโรงงานน้ำตาล ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาไร่อ้อยในที่โล่งแจ้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามาร่วมกันในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้คุณภาพอากาศในจังหวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย ดังนี้

๑. กำหนดให้พื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยและตัดส่งให้กับโรงงานน้ำตาลเป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการจุดไฟเผาไร่อ้อยอย่างเด็ดขาด
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำนาจตามกฎหมายออกประกาศให้พื้นที่ตามข้อ ๑ เป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการเผาไร่อ้อยและให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีจุดไฟเผาไร่อ้อยให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หรือเจ้าของพื้นที่ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาไร่อ้อยตามกฎหมาย และแจ้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี
๓. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการลักลอบจุดไฟเผาไร่อ้อยในพื้นที่ หากพบการกระทำผิดให้ควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีโดยทันทีและรายงานให้นายอำเภอทราบ
๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อย หากพบว่ามีจุดไฟเผาไร่อ้อย ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเร่งรัดให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือเจ้าของพื้นที่ที่มีการเผาไร่อ้อย ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
๕. ให้อำเภอกำกับติดตามการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเผาไร่อ้อย โดยประสานกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
๖. กรณีโรงงานน้ำตาลพบว่าเกษตรกรรายใดจงใจให้เกิดเพลิงไหม้อ้อย ให้เจ้าหน้าที่หรือโรงงานน้ำตาลแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
๗. ให้โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรการในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ตัดอ้อยสด เช่น จัดคิวรับอ้อยสด

เข้าทึบเป็นอันดับแรก สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร เป็นต้น และกำหนดมาตรการจำกัดสิทธิเกษตรกรผู้เผาอ้อย เช่น หักเงินชวไร้อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ และให้โรงงานน้ำตาลรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสยาม สิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา